



ประกาศกรมเจ้าท่า

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก

ตามที่ได้มีประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก และกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ของตำแหน่งข้างต้นเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

กรมเจ้าท่า จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๖๓๐๘๐๐๒	นาย ประวีณ จินานุกุล	
๖๓๐๘๐๐๓	นางสาว ัญญุติคุณ ทัพพะวาสน์	
๖๓๐๘๐๐๘	นางสาว ัญฐกฤตา บุญน้อม	
๖๓๐๘๐๑๑	นาย นพเก้า แก้วทา	
๖๓๐๘๐๑๓	นาย อธิชนัน แก้วพรหม	

โดยให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบุญเลื่อน อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า
รายงานตัวเวลา ๑๓.๐๐ น. และสอบสัมภาษณ์เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.

ผู้ใดไม่มาเข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิและไม่มี
สิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครจัดทำแนวคิด และรูปแบบปรับปรุงท่าเรือปั้นเกล้า โดยเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ
ท่าเรือ ปรับเปลี่ยนหลังคาปัจจุบันแต่ให้คงพื้นที่ใช้สอยเหมือนเดิม การออกแบบให้สื่อถึงอัตลักษณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะ
สะพานปั้นเกล้า และออกแบบให้เป็นตามหลัก universal design เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ สามารถ
นำเสนอโดย รูปสเก็ตช์ โน้ตบุ๊ก tablet หรือ บรรยายแนวคิด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบแปลนและรูปปัจจุบันของ
ท่าเรือปั้นเกล้าได้ที่ http://engineering.md.go.th/md_engineer/portfolio_detail.php?proh=32

และให้ผู้สมัครจัดเตรียมหลักฐานเอกสาร มาพร้อมในวันที่เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ รายละเอียด ดังนี้

/๑) ใบสมัคร...

(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่มีเลขประจำตัวสอบ โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี แล้วลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

(๒) สำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงวุฒิการศึกษา พร้อมระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ร่วมกับระเบียบแสดงผลการเรียน โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร)

(๓) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ

(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ - สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น) ใบสำคัญการสมรส (ผู้สมัครเพศหญิงที่ใช้ชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานอื่น) อย่างละ ๑ ฉบับ

(๖) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานของรัฐ จะต้องหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งของหน่วยงานนั้น ๆ มาแสดงด้วย ๑ ฉบับ ยกเว้นพนักงานราชการในสังกัดกรมเจ้าท่า ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการสำนัก/กอง เป็นผู้อนุญาต

โดยให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อพร้อมวัน เดือน ปี และเลขประจำตัวผู้สมัครกำกับไว้ด้วย

อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร กรมเจ้าท่าจะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น และจะไม่ได้รับการจัดจ้างหรือเรียกชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายกิตติร์ศมี เมธิกุล)

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ